



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรคหก กำหนดให้คำแถลงนโยบายและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จึงประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง รอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประเสริฐ สอพุก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง



รายงานแสดงผลการปฏิบัติราชการ  
ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### หลักการและเหตุ

ตามที่ นายประเสริฐ สอพุก ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

บทบัญญัติในมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่ง นายประเสริฐ สอพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามบทบัญญัติในมาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรคหก กำหนดให้คำแถลงนโยบายและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

#### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
๒. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบ
๓. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้

## ส่วนที่ ๒

### นโยบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

#### นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

##### ๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โดยมีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาและบูรณะระบบสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐานและเข้าถึงความต้องการของประชาชนโดยการก่อสร้าง และปรับปรุงผิวจราจรให้มีความสะดวกในการสัญจรไปมา และได้มาตรฐานตามที่กำหนด ควบคู่กับการก่อสร้างท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงถนนทุกสาย ชุมชน และลานกีฬา ปรับปรุงระบบประปาให้มีน้ำสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนให้น่าอยู่ สะอาด และปลอดภัย รวมถึงการปรับปรุงอาคารสำนักงานให้สะอาด สะดวก ง่ายต่อการปฏิบัติงานและให้บริหารประชาชน

##### ๒. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาโดยการส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพ และการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยการจัดหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเอง และดำรงอยู่อย่างมั่นคง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

##### ๓. นโยบายด้านการเมืองการบริหารและการจัดการ

โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง รวมถึงส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรโดยให้หลักการบริหารงานบนพื้นฐานความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ และการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย

##### ๔. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยี ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพสามารถพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพสูงสุดตามวัย รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจในการพัฒนาทักษะความรู้ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสนามเด็กเล่น และอุปกรณ์ที่ปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก

ด้านวัฒนธรรมและศาสนา โดยสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีไทย กิจกรรมทางศาสนา และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมอย่างแท้จริง

#### ๕. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ เสริมสร้างชมรมผู้สูงอายุ และจัดตั้งกลุ่มฅาปนกิจระดับหมู่บ้าน สนับสนุนเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมหากเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ สามารถป้องกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

#### ๖. นโยบายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โดยมีเป้าหมายด้านสาธารณสุข โดยการส่งเสริมการป้องกัน ดูแลรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐานและการป้องกันโรคติดต่อในการสนับสนุนนโยบายกองทุนหลักประกันสุขภาพของรัฐบาล (สปสช.) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมกลุ่มอาสาสมัครเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงและส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง ให้อยู่สภาวะการณ์ที่ควบคุมได้ ด้วยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการขยะ โดยให้มีถังขยะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสามารถกำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและพัฒนาการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่ในตำบล ตลอดจนฟื้นฟูรักษาแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่ในตำบล ตลอดจนฟื้นฟูรักษาแหล่งน้ำ คู คลองสาธารณะให้สะอาดสามารถใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงจัดระบบการรักษาความสะอาดของถนนทุกสายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านยาง ให้สะอาดสวยงาม และเป็นตำบลที่น่าอยู่

### ส่วนที่ ๓

#### สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย

##### เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง กระผม นายประเสริฐ สอพุท เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และกระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประกอบกับการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเพื่อเป็นกรอบ แนวทางและทิศทางในการพัฒนาตำบล คือ “ จะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหา ทั้งปัจจุบันและอนาคต ให้พี่น้องประชาชนตำบลบ้านยาง มีความอยู่ดีกินดี ปกครองโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ” ซึ่งกระผมได้ยึดถือเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานตลอดมา

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา กระผมและคณะผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้พี่น้องชาวตำบลบ้านยาง ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดตามที่ได้คาดหวังเอาไว้ แต่ทั้งนี้การดำเนินงานก็อยู่ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการที่เป็นอุปสรรค ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาดำเนินการจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหา กระผมจะมุ่งเน้นให้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์มากที่สุด จึงใคร่ขอแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ) ดังนี้

##### ๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยโครงการกิจกรรมดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
๑	โครงการติดตั้งราวกันตก (guardrail) ถนนสายบ้านสระตาสังข์ หมู่ที่ ๒	๑๒๙,๐๐๐.-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางสาธารณะ ถึง บ้านนายอำนาจ นพพลิ่ง หมู่ที่ ๗	๒๒๐,๐๐๐.-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฮียง กุฎี หมู่ที่ ๗	๑๗๗,๐๐๐.-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสุเมตตา สุดตา ถึง บ้านนายควง สุดสม หมู่ที่ ๖	๑๗๘,๐๐๐.-
๕	โครงการวางท่อเมนประปาพีวีซี จากคลองยายส้ม ถึง บ้านนางยิ้ม แยมพราย หมู่ที่ ๕	๘๕,๐๐๐.-
๖	โครงการวางท่อเมนประปาพีวีซี บริเวณซอยบ้านนายเฮียง กุฎี หมู่ที่ ๗	๙๐,๐๐๐.-
๗	โครงการวางท่อเมนประปาพีวีซี จากหอดงประปาบ้านนางหนู แซ่ตัน ถึง คลองชลประทาน หมู่ที่ ๙	๑๗๗,๑๗๔.๑๑

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
๘	โครงการวางท่อเมนประปาพีวีซี เริ่มต้นบริเวณบ้านนายบุญส่ง โพธิ์รัมย์ เชื่อมต่อท่อเมนประปา หมู่ที่ ๓	๑๕๘,๐๐๐.-

## ๒. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19)

## ๓. นโยบายด้านการเมืองการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วยโครงการกิจกรรมดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๒๘๓,๓๙๖.๗๐
๒	ค่ารังวัดที่ดินสาธารณะ	๓๙,๕๖๐.-
๓	โครงการจิตอาสาพัฒนา “ปฏิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	(ไม่ใช้งบประมาณ)
๔	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๔๐,๐๐๐.-

## ๔. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
๑	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม	๑๑,๔๒๐.-
๒	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	๓,๖๔๐.-
๓	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน	๑๑,๒๗๐.-
๔	โครงการแม่ลูกผูกพัน	๓๐,๐๐๐.-
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านยาง	๔๐,๘๐๐.-
๖	โครงการเรียนรู้จากธรรมชาตินอกห้องเรียน	๑๒,๔๘๐.-
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็ก ศพด.)	๑๖๑,๒๘๐.-
๘	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่	๗๖๕,๔๐๓.๒
๙	ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.	๖๐,๑๐๔.๑๐
๑๐	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านยาง	๑,๘๑๓,๗๔๙.-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.	๑๕,๘๒๐.-
๑๒	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๓,๙๘๐.-
๑๓	โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	๓,๙๘๐.-
๑๔	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	๑๖๙,๑๙๖.-

๕. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน	๑๐,๙๒๐.-
๒	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕	๖,๒๖๐.-
๓	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลวันปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕	๗,๒๒๐.-

๖. นโยบายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
๑	สำรวจสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของภายในพื้นที่ตำบลบ้านยาง	๑๐,๘๖๓.-
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๘,๖๓๐.-
๓	ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย	๒๗๔,๒๘๖.๒๕
๔	ค่าจัดซื้อต้นไม้ พันธุ์ไม้ พันธุ์พืช วัสดุ เพาะชำปุ๋ย น้ำยาเคมี สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ	๒๒,๙๘๐.-

จากการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กระผมได้แถลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางทราบนั้น เป็นการบริหารการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โดยได้ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาทั้ง ๖ ด้าน ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ในการบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง กระผมได้ดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน



ตลอดระยะเวลาในการบริหารที่ผ่านมา กระผมขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกส่วน ทุกฝ่ายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านยาง ที่ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางให้มีศักยภาพ นำไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ สอพุท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง